

B Giáo dục và Đào tạo (GDT) cho biết, sau khi Quy chế ào tạo trình tin sẽ ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT sẽ ban hành, sẽ lắng nghe ý kiến của sinh viên từ năm 2018 để đánh giá. Trong khi đó, Luật giáo dục năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục năm 2018 quy định rõ ràng quyền lợi cho các sinh viên trong chuyên môn.

Khắc phục những bất cập và phù hợp với Luật, đề nghị Quy chế quy định khung và tiêu chuẩn giảng viên, ngành học, ưu tiên sinh viên, yêu cầu về thành viên và quy định bổ sung luận án. Các thành viên liên quan nên tổ chức và quản lý ào tạo giao cho Trường các sinh viên ào tạo quyết định theo hướng thức và chịu trách nhiệm giải trình.

Đề nghị nêu chi tiết các quy định liên quan đến trách nhiệm của Bộ GDĐT - cơ quan kiểm tra giám sát và trường đại học khi có khiếu nại liên quan đến chất lượng và quy trình ào tạo tin tức.

Về cấu trúc, đề nghị Quy chế gồm 08 Chương và 32 điều xung quanh 05 chương và 26 điều, giảm thiểu các chi tiết cảm tính tay chân, giao cơ sở thức. Bộ GDĐT chỉ quy định chung và thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra giám sát theo chung.

Về ngành học, đề nghị quy định về ngành lĩnh vực. Lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, có thể thay thế bài báo bằng giải thưởng chính thức của các cuộc thi quốc tế học 02 giải thưởng chính thức của các cuộc thi quốc gia tăng cường, công nhận bởi cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Về nội dung luận án các ngành Khoa học quân sự và ngành Khoa học an ninh có thể thay thế một số bài công bố trong các tạp chí thực Danh mục tạp chí khoa học tính từ năm 01 của công trình của Hội đồng Giáo sư Nhà nước hàng năm.

Về tổ chức ào tạo, đề nghị quy định về việc gia hạn tối đa 3 năm, tức là, nâng tăng thời gian ào tạo tin tức từ 5 - 6 năm lên 6 - 7 năm. Quy định mới sẽ cho phép bổ sung kết quả học chương trình tin tức trong thời hạn nhất định theo quy định của trường các sinh viên ào tạo.

TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) **1022** hoc ***1022** , **min phí phc v**

- 1. Nhận phản ánh, góp ý** của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
- 2. Ngành dân, giải đáp TH TC hành chính, quy định, chính sách**
- 3. Ngành dân sử dụng dịch vụ chính quyền trực tuyến**
- 4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, an ninh, sức khỏe, ...)**
- 5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhận tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ R NHT.**